



สง.ผตปค.
เลขที่ 724
วันที่ 9 ก.ย. 99
เวลา 13:42 น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สล.ปค.(กง.ขอ.)

โทร. ๐-๒๒๒๖-๒๘๑๐ มท. ๕๐๗๔๗ (ภายใน ๓๐๗๑)

ที่ มท ๐๓๐๑.๑ / ว 9๒๗9

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙

เรื่อง สรุปประเด็นจากรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ”

เรียน ร.อปค. อธ.วปค. ผอ.สน. ทน.ผตปค. ผชช. ผช.ลธ.ศอ.บต.(ปค.) ผอ.กอง ผอ.ศสป. ทน.กตภ. และ ทน.กพร.

ด้วย อปค. ได้โปรดเห็นชอบให้ สล.ปค. แจ้างเวียนสรุปสาระสำคัญคำกล่าวของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งกล่าวในรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๒๐.๑๕ น. รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เรือโท

(ภัทรชัย ชันธิรัฐ)

นอ.ปากชม รกน.

ลปค.



สรุปคำกล่าวรายการคืนความสุขให้คนในชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครอง
ของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

ในรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ”

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๒๐.๑๕ น.

ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
๑	<p>ขอขอบคุณและขอชมเชยเจ้าหน้าที่ และประชาชนรวมทั้งทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง</p> <p>ผลจากการดำเนินโครงการต่างๆ หลายโครงการของรัฐบาล ที่ได้ดำเนินโครงการจนประสบความสำเร็จนั้น เกิดจากความร่วมมือกันของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งหมด เช่น การกำจัดผักตบชวา การช่วยกันกำจัดขยะชุมชน การทำเกษตรแปลงใหญ่ เกษตรผสมผสาน ตามคำแนะนำ ให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการปลูกพืช ซึ่งมีหลายๆ ส่วน หลายพื้นที่ ที่ได้ใช้วิธีการของโครงการเกษตร “๑ ไร่ ๑ แสน” นำไปทดลองและปฏิบัติ ก็ได้ผลดีตามที่ได้มีการแนะนำ โดยสามารถนำไปต่อยอดและขยายผลการดำเนินงานได้ รวมทั้งการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญๆ ได้แก่</p> <p>๑. นโยบายด้านเศรษฐกิจและสังคม จากการที่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำเป็นผลจากกำลังซื้อจากต่างประเทศลดลง จึงส่งผลให้เกิดปัญหาในการผลิตและยังส่งผลให้เกิดปัญหาทางสังคมตามมาทั้งเรื่องปัญหายาเสพติด ปัญหาการลักเล็กขโมยน้อย จึงขอความร่วมมือให้ทุกคนช่วยกันเฝ้าระวังให้มากขึ้น รวมทั้งเจ้าหน้าที่ขอให้ปฏิบัติงานกันอย่างเต็มที่</p> <p>๒. นโยบายด้านการต่างประเทศ หลายประเทศมีความเห็นว่าประเทศไทยกำลังเดินหน้า โดยการผ่านการทำประชาคมตราจารีธรรมนุญซึ่งเป็นไปตามกระบวนการสากล</p> <p>๓. นโยบายด้านกระบวนการยุติธรรม มีหลายกระบวนการได้นำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีแล้ว เช่น โครงการรับจำนำข้าว</p>	ทุกสำนัก/กอง
๒	<p>การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยเพื่อก้าวไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน”</p> <p>การจะทำให้ประเทศไทยเปลี่ยนผ่านไปสู่การปฏิรูปประเทศได้ ทุกหน่วยงานต้องให้ความร่วมมือ ซึ่งหลักการที่สำคัญคือ ทำให้เกิดการยอมรับการเปลี่ยนแปลง ทั้งในตัวบุคคล องค์กร กระบวนการภายใน การบริหารราชการแผ่นดิน รวมทั้งข้าราชการ เพื่อให้ข้าราชการและหน่วยงานต่างๆ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องสร้างความเข้าใจให้ประชาชนได้เรียนรู้ เข้าใจ และในการดำเนินการจะต้องไม่มุ่งเน้นการบังคับใช้กฎหมายเพียงอย่างเดียว จะต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของ</p>	ทุกสำนัก/กอง

ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	<p>ประเทศชาติและประชาชนเป็นที่ตั้ง</p> <p>การพัฒนาประเทศในช่วงนี้ เป็นการลงทุนประเทศเพื่อการรองรับการก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นการพัฒนาประเทศที่ต้องใช้งบประมาณสูงขึ้น ต้องมีการพัฒนารายได้ของประเทศให้มากขึ้นจึงจะก้าวไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน” ได้ เราจะต้องร่วมกันดำเนินการตามแนวทาง “ประชารัฐ”</p> <p>ที่ผ่านมารัฐบาลได้มีนโยบายในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ในด้านการคมนาคมขนส่งทางบก ที่ได้ช่วยบรรเทาปัญหาการจราจร เป็นทางเลือกของประชาชนในการลดระยะเวลาในการเดินทาง ซึ่งเป็นประโยชน์ “ในทางตรง” รวมทั้งจะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น เป็นการประหยัด มีการใช้น้ำมันน้อยลง สร้างก๊าซเรือนกระจกน้อยลง ลดการสิ้นเปลืองทั้งเวลาและเงิน อีกทั้งยังเพิ่มความปลอดภัย สำหรับโครงการสำคัญๆ ที่ได้ดำเนินการไปแล้วคือ</p> <p>๑. โครงการทางพิเศษสายศรีรัช - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ได้เริ่มก่อสร้างในปี ๒๕๕๕ มีแผนการก่อสร้าง ๔ ปี แต่ดำเนินโครงการเสร็จได้เร็วกว่าแผน ๔ เดือน ด้วยความร่วมมือจากการทางพิเศษฯ (กทพ.) บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM) ปัจจุบันสามารถเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการได้เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙</p> <p>๒. การเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้า ๑ สถานี ระหว่างสถานีบางซื่อ สายสีน้ำเงินกับสถานีเตาปูน สายสีม่วง เป็นระยะทางประมาณ ๑ กิโลเมตร ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการกำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องของส่วนแบ่งรายได้ค่าโดยสาร และการเชื่อมต่อรถไฟฟ้า ๑ สถานี พร้อมทั้งการรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการเจรจา กับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพฯ (BEM) เพื่อให้เข้ามาบริหารการเดินทาง ส่วนต่อขยาย เชื่อมต่อโครงข่ายให้เป็นระบบเดียวกันให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยในการดำเนินการจะต้องคำนึงถึงความสะดวกของประชาชนเป็นอันดับแรก และก็ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของรัฐด้วย</p> <p>ทุกโครงสร้างพื้นฐาน เช่น รถไฟทางคู่ - รถไฟฟ้า - รถไฟความเร็วสูง - ทางด่วน - ท่าเรือ - ท่าอากาศยาน รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานทาง ICT จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศโดยรวม ช่วยให้ประชาชนมีทางเลือก มีอาชีพการงานมากขึ้น มีโอกาสมากขึ้น พร้อมทั้งจะสนับสนุนบทบาทร่วมกัน ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของอาเซียนในทุกมิติในอนาคต ทั้งทางบก ทางเรือ และทางอากาศ</p>	
๓	<p>การลงทุนที่ จังหวัดร้อยเอ็ด</p> <p>จากการลงทุนที่ จ. ร้อยเอ็ด เพื่อติดตามการขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาล เป็นการเน้นในเรื่องของกลุ่มจังหวัดและจังหวัดหลักที่มีขีดความสามารถ มีศักยภาพ ในการลงทุนที่ดังกล่าวได้มีการประชุมร่วมกันได้รับทราบ “ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ ของจังหวัดร้อยเอ็ด” เป็นการทำงานร่วมกันตามแนวทางประชารัฐ มีบริษัทประชารัฐจังหวัด</p>	ทุกสำนัก/กอง

ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	<p>เพื่อมุ่งสร้างความเข้มแข็งให้กับจังหวัด เนื่องจากวัยแรงงาน ร้อยละ ๔๐ ละถิ่นฐาน จังหวัดร้อยเอ็ด ไปทำงานแสวงโชคในต่างจังหวัดและในกรุงเทพฯ ทำให้เกิดการ “ขาดพลัง” ในการขับเคลื่อนจังหวัด จึงเกิดแนวคิดในการสร้างโอกาสสร้างรายได้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องชาวร้อยเอ็ด เป็นการสำรวจศักยภาพที่แท้จริงของจังหวัด จะต้องมียุทธศาสตร์ “ภายใน” ที่สำคัญ แล้วนำมาเชื่อมโยงกับปัจจัย “ภายนอก” ซึ่งมีทั้งความเสี่ยงทางธรรมชาติ มีน้ำท่วม น้ำแล้ง ประกอบกับนโยบายรัฐบาล “ไทยแลนด์ ๔.๐” จะต้องสอดคล้องกับแนวโน้มของสถานการณ์โลกด้วยในเวลาเดียวกัน สิ่งที่ได้ค้นพบได้แก่</p> <p>๑. การพัฒนาเขตเศรษฐกิจ “ทุ่งกุลาร้องไห้” พื้นที่เกือบ ๑ ล้านไร่ ใน จ.ร้อยเอ็ด มี “ข้าวหอมมะลิ” ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าที่มีสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ที่เรียกว่า GI (Geographical Indications : GI) ตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ จะต้องสร้างมาตรฐานเพื่อให้สามารถส่งออกไปขายใน EU ต่อไป ต้องนำเอาวิทยากรสมัยใหม่มาปรับโครงสร้างการผลิต การแปรรูป และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ “ข้าวหอมมะลิแห่งทุ่งกุลาร้องไห้” ด้วยการสร้างนวัตกรรมใหม่ เชื่อมโยงกับเมืองนวัตกรรมอาหาร (food Innopolis) ให้ได้ในอนาคต ของเราอาจเป็น “Rice Innopolis”</p> <p>๒. การพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็น “Package” ให้มองจังหวัดเราเป็นศูนย์กลาง แล้วเชื่อมโยงเข้ากับเส้นทางและสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในจังหวัดใกล้เคียง ในกลุ่มจังหวัด มีสถานที่ที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยว มีการจัดทำเป็นลักษณะ “แพ็คเกจ ทัวร์” เพื่อดึงดูดความสนใจให้กับนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น เช่นแนวคิด “สามเหลี่ยมท่องเที่ยวสาเกตนคร” เป็นการนำชื่อเดิมของ จ.ร้อยเอ็ด มาใช้เป็นชื่อแพ็คเกจทัวร์</p> <p>ในส่วนของการโครงการขนาดใหญ่อื่นๆ ที่สำคัญ เช่น โครงการคมนาคม การบริหารจัดการน้ำ รัฐบาลได้สั่งการกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาและเสนอของบประมาณเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากงบกลาง ในการนำไปพัฒนาและเชื่อมโยงกันทั้งในกลุ่มจังหวัด และจังหวัด</p>	ทุกสำนัก/กอง
๔	<p>การจัดงาน OTOP “ประชารัฐ”</p> <p>การจัดงาน OTOP “ประชารัฐ” ตามนโยบายรัฐบาลในงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ครั้งที่ ๕ ณ อิมแพค เมืองทองธานี เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา (วันที่ ๑๒ - ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙) ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ มีการตอบรับจากพี่น้องประชาชนอย่างกว้างขวาง มีผู้เข้าชมงาน กว่า ๔.๔ แสนคน มีผู้ประกอบการนำเข้าสินค้า OTOP มาร่วมจัดแสดงและจำหน่ายกว่า ๒.๕๐๐ ร้าน มียอดจำหน่ายประมาณ ๘๔๐ ล้านบาท เป็นยอดขายในงานประมาณ ๗๗๐ ล้านบาท ยอดสั่งซื้อประมาณ ๖๗ ล้านบาท</p> <p>เราต้องมีการผลักดัน ทำการขับเคลื่อนและจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ๆ ก็จะทำให้มีผู้สนใจและมองเห็นความแตกต่างของสินค้า สินค้า OTOP ประชารัฐ มี ๓ เกรด เกรด ๑ วางจำหน่ายที่บ้าน เกรด ๒ เป็นเกรดที่นำมาพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพให้ได้มาตรฐาน เกรด ๓ เป็นเกรดที่นำขึ้นเครื่องบินส่งออกจำหน่ายต่างประเทศ ทำการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ สร้างความเชื่อมโยงทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องและให้ครบวงจรให้ได้</p>	ทุกสำนัก/กอง

ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	<p>มีการตรวจคุณภาพสินค้ากันอย่างจริงจัง ทำระบบการซื้อขาย จ่ายเงิน ส่งของและการสั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ต Online ให้สามารถนำไปสู่การตลาด ยกระดับสินค้า OTOP ประชากรรัฐ ไปสู่ OTOP ตีตดาว OTOP แห่งอนาคต OTOP Premium และ OTOP Go Inter</p> <p>รัฐบาลได้กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนสินค้า OTOP ประชากรรัฐไว้ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none">- แนวทางประชารัฐช่วย “ฝ่าทางตัน” เป็นการเชื่อมโยงสินค้าจากชุมชนไปสู่ภาคเอกชน โดยความร่วมมือและร่วมกันขับเคลื่อนของข้าราชการ และทุกหน่วยงาน- ข้อเสนอการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ในการให้พิจารณาหมุนเวียนนำสินค้า OTOP ประชากรรัฐ ที่มีอยู่เกือบ ๘ หมื่นราย จากชุมชนต่างๆ นำมาหมุนเวียนจากผู้ผลิต ผู้ประกอบการ กว่า ๔ หมื่นราย ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ มาจัดแสดงและจำหน่ายใน “ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม” ช้างทำเนียบรัฐบาล เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงทางธุรกิจ	ทุกสำนัก/กอง

งานประสานงานรัฐสภา/ทำเนียบรัฐบาล
กลุ่มงานช่วยอำนวยการ
สำนักงานเลขาธิการกรมการปกครอง